

ตอนที่ ๓

ภัยรูปแบบต่าง ๆ จากการ CHAT

วิทยาการ

“หนุ่ย” พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

“พี่หลามจ๊กโก๋ไอที” ที่รัก บุญปรีชา



ปีนี้มาทันสมัยหน่อยโลกออนไลน์โลก อินเทอร์เน็ตทั้งโลกเลย ทุกวันนี้เรา สื่อสารกันด้วยโลกอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ แทบทุกชนิดที่เชื่อมต่อไฟฟ้าได้ ก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยสมาร์ตโฟน โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ก แทปเล็ต ทุกอย่างก็เชื่อมต่อได้เดี๋ยวนี้ทีวีที่คุณดูอยู่ เป็น Smart T.V. ต่อเน็ตได้ด้วย ฉะนั้น

ถึงเวลาเรื่องนี้ต้องมาคุยกันอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น มันเกี่ยวพันกับคุณแน่นอน บอกว่าคุณไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์เชื่อเถอะครบอุปกรณ์รอบ ๆ ตัวของคุณต้องมีชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้แน่ ๆ หรือว่าคุณเถียงว่าคุณไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์คุณลองเล่นไลน์สิครับ ไขมันเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะ ๒ ตอนที่แล้วเราอยู่ในโซนของที่จะพูดเรื่องราวของ การ Chart มากกว่า มหันตภัยเกี่ยวกับการ Chart

มีหลายอย่าง มีประมาณ ๘ ข้อที่ห้ามทำ ถ้าทำคุณจะเจอดี แน่ ๆ วันนี้เดินทางมาถึงตอนที่ ๓ เราจะนำเสนอภัยในรูปแบบต่างๆ ที่มาจากการ Chart เดียวกันคนสื่อสารกันมันง่ายที่จะสื่อสารกัน มันง่ายที่จะเป็นเพื่อนใหม่กัน Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google plus จะมีคาแลคเตอร์ ไม่เหมือนกัน ในการทำความรู้จักเพื่อน



ผมยกตัวอย่างอย่างสมมุติคุณไปเจอเพื่อนใน Facebook จะเป็นแบบไหน อ้าว ! สวัสดิ์เพื่อนเก่า ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงจังเลยดีใจที่ได้เจอกันอีก คนแบบนี้จะเจอกันบน Facebook แต่ถ้าเป็น Twitter อ้าว ! สวัสดิ์เพื่อนใหม่ เป็นอย่างไรบ้างผมขอทักสนคตคุณจังขอทัก Follow หน่อย อันนี้ยังไม่สนิทกันถ้าขึ้นชอบในทักสนคตซึ่งกันและกัน Twitter จะเป็นแบบนี้เพราะจะสื่อสารแบบผ่าน ๑๔๐ ตัวอักษร ส่วนใหญ่แสดงเรื่องข่าวสารเรื่อง ทักสนคต เรื่องอะไรต่าง ๆ แต่ถ้าเป็น Google plus หา! คุณเป็นใครมาแอดฉันนะ คือ plus ไปเรื่อย ๆ ทำให้คนไม่รู้จักกันมารู้จักกันเรื่อย ๆ จริง ๆ แล้วต้องยอมรับว่า Social network มีอยู่เยอะ เมื่อจะใช้งานจริงๆแต่ละยี่ห้อแต่ละบริการมีคาแลคเตอร์ไทม์มีบุคลิกลักษณะแตกต่างกัน ฉะนั้นเวลาคุณจะ chart หรือจะคุยกับใครคุณก็ต้องรู้ตัวและระมัดระวังด้วย แะ้ทแต่ละแอป แต่ละบริการที่มีอยู่ในตอนนี้ ก็จะมีภัยในรูปแบบต่างๆที่ไม่เหมือนกันวันนี้เราจะพูดในภาพโดยรวมว่าภัยอันตรายที่มาจากกาณ์จะมาในรูปแบบไหนบ้างไปดูข้อแรกคนที่มาให้ร้ายเรา คนพวกนี้จะมาในรูปแบบของสนทเวอร์ ๆ เพิ่งรู้จักกันแท้ๆ แต่พูดกันสนิทสนมกันอย่างเป็นเพื่อนตามมาเป็น ๑๐ ๆ ปี ซึ่งบางทีเราก็กหลงกลในการสนทของเขา คือคนมาถึงถ้ารู้จักกันใหม่ ๆ ตีกำแพงหากันคืออาจจะพูดคุยสำนวนที่บอกว่า สุภาพนิดหนึ่ง

สวัสดีครับคุณหนูครับ ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สนิทกับเขามากให้เกียรติและไว้น้ำใจใจกันระดับหนึ่ง แต่ถ้าอีกคนหนึ่ง โห! หนูเราเพื่อนนายเลย เรารักนายชอบใจมากเลยมารักเร็ว ขนาดนี้เอาใจเรา

ไปเลยดีกว่า นี่ใจพวกนี้เราจะมาตีสนิท ยิ่งตีสนิทมากเท่าไร ยิ่งพยายามทำลำเส้น มากเท่าไรให้หนักสงสัยไปเลยว่า คน ๆ นี้ ต้องการอะไรบางอย่างจากเราไม่มากก็น้อย ทีนี้คนพวกนี้พอเวลามาสนิทกับเรามาก ๆ เดียวสักพักมันจะมีกิจกรรมต่อเนื่องว่าเขา ต้องการอะไรสิ่งเกตุต่าง ๆ ถ้าเขาชวนเราคุยไป ด้านไหน สมมุติชวนคุยไปในทางชื่อของ ชื่อปิ้ง คนพวกนี้อาจจะมาหลอกขายของเรา



ถ้าพูดคุยสภาวะแวดล้อม ความเป็นอยู่ครอบครัวฐานะเดี๋ยวลักพักจะยืมเงิน แต่ถ้าพูดคุยเรื่องเสียงโซค เรื่องของการทำอะไรฟลุ๊ก ๆ คือจะหลอกให้เราไปทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแบบเดียวกับเขาคน ลักษณะนี้ถ้าเขาสนิทเขาจะค่อยๆเปิดเผยว่าจะมาไม่ไหน ซึ่งถ้าคุณตั้งตนในสตูดิโอเสมอ ว่าเราไม่ได้สนิทกับคุณ ผมไม่ได้สนิทด้วยจะเรียก หนูๆๆๆ เราตอบกลับไปว่าครับพี่ ครับ คุณขีดเส้นกันไว้ตลอดเวลา



เขาก็จะเข้าถึงยากขึ้นสังเกตคนพวกนี้เข้าถึงยาก เราปิดกั้นตัวเองจะยิ่งแะยิ่งพยายามคนทั่วไปมัน มีความร้อนรนอยู่ในตัวมีความคืบหน้าให้สายสัมพันธ์ลึกลงไปเรื่อยๆ คนแบบนี้ให้ระวังตัวว่า จะเริ่มหลอกเราแล้ว ข้อต่อมาคนที่มั่งร้ายต่อเรามากจะเข้าใจเวอร์ คนอยู่บนโลก Social network จะชอบบ่นชีวิตตัวเองชอบเอาชีวิตตัวเองมา เผยแพร่ให้คนอื่นรู้ ไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์ มีคน

๒ ประเภท คนประเภทหนึ่ง ปิดบังตัวเองเผยเฉพาะความสุขออกมา ถ่ายอาหาร มือไหนทานข้าวไข่เจียวไม่ถ่าย แต่มือไหนทานสเต็กถ่าย มือไหนเป็นบุฟเฟ่ต์ป่วนถ่าย สังเกตที่สเต็กที่มันโปส จะเป็นสเต็กจานเต็มแล้วเปลี่ยนมุม แล้วอาศัยว่าโปสท์ทุกวันจริง ๆ กินแค่อาทิตย์ละครั้ง คนเหล่านี้ติดชีวิตภาพหรูโลกสวย เอาแต่สิ่งดีๆ หยิบยื่นให้กับคนทั่วไปคนพวกนี้โอกาสที่จะผิดพลาดมีน้อยเพราะเขาไม่เปิดเผยด้านมืดของตัวเองเท่ากับเขาปิดจุดอ่อนของเขาไว้ คนที่หลอกต้องบอกว่าไปกินสเต็กร้านนั้นไหม บอกว่าไม่ผมอิ่มแล้ว คนแบบนี้ทำอะไรยาก คนที่เล่น Social network ด้วยการอมทุกข์ครับ เอาอีกแล้วเข้ามาทะเลาะกับแม่อีกแล้วตกบ่าทะเลาะกับแฟนเลิกกันเลยดีกว่า ค่าเจ้านายถึงเวลาทำไมไม่จ่ายเงินเดือนซะทีคนที่บ่นอย่างนี้ มีจุดอ่อนเยอะคนที่ไม่หวังดีจะมาหลอกเราจะเข้าใจเราเวอร์ ๆ ขนาดเราทำสิ่งที่ไม่ถูกนะ พอคนประเภทนี้เรามีความทุกข์ ทะเลาะกับแฟน โอ้โห !

แค่ออกไปจากบ้าน ๗ วัน ๗ คืนขนาดเราทำผิดนะ คนบางคนไม่ยอมรับผิดชอบออกจากบ้านไม่ดูแลลูก ไม่ดูแลเมียแค่นี้ทำเป็นบ่น ไซ้มีคนมาเข้าใจกับเรื่องแยๆด้วยขนาดเราทำผิดมันยังเห็นด้วยกับเราเลย ประการที่ ๒ มนุษย์เราเข้าใจเวอร์ มันจะเข้าใจเราทุกเรื่องและพอเราเห็นใจมันมันเห็นใจเรา มีธุรกิจ หนึ่งนำท่ามากเลยมันจะมาทันที คนพวกนี้จะมาทันที ถ้าคุณไม่อยู่ในสติ คุณก็จะเคลิบเคลิ้มไปกับการ สนับสนุนกับความเข้าใจที่เขามีให้ใช่ไหมครับ เสร็จแล้วอย่างไรต่อก็คือโดนหลอกสิครับ หัวข้อต่อมาระวัง การโดน Hack



การ Hack คือ การเจาะเข้าไปในระบบและดึง เอาข้อมูลของเราออกไป ปัจจุบัน Social network เราไม่ได้ตั้งเซิฟเวอร์เอง เราอาจจะโดน Hack Account ก็ได้หรือบัญชีชื่อในการใช้งาน ต่างๆและทุกวันนี้ที่โดน Hack กันมากโปรแกรม ไลน์ แอปแชท สนทนา Instagram โดน Hack กันเยอะครับ หลายคนเข้าใจว่าการแฮก เป็นเรื่อง ยากมาก ๆ เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์มีความ เชี่ยวชาญสูงจริง ๆ แล้วง่ายนิดเดียวครับวันนี้

ยกตัวอย่างจากเว็บ www.it-computertips.com ยกตัวอย่างโปรแกรมแฮทไลน์ หลายคนตกใจไลน์แฮก ได้ด้วยหรือ ง่ายมาก ๆ ครับเขาทำได้อย่างไรผมจะบอกวิธี ไลน์นะครับโปรแกรมแฮทไลน์จะมีหน้าหนึ่ง ที่เป็นหน้าเซ็ทติ้งบอกให้เราวิธีจิสเตอร์ อีเมลกับพาสเวิร์ดคนส่วนใหญ่เล่นไลน์จากโทรศัพท์มือถือใช้ใหม่ ครับ ใส่ซิมเข้าไปโหลดแอปไลน์ลงมาตั้งชื่อใส่อะวาท่าตัวเองแอดเพื่อนส่งสติ๊กเกอร์จบ ๙๙% ไม่มีใคร



วิธีจิสเตอร์อีเมลกับพาสเวิร์ดไปกับไลน์แล้วพอไม่ รัจิสเตอร์ ปลอมได้หรือ คนที่ไปรัจิสเตอร์ก็ไป แฮกเราได้โดยปริยายเลยครับใช้เวลาแค่ ๑ นาที ที่คุณวางโทรศัพท์ทิ้งไว้ เมีย ภรรยาหยิบขึ้นมา กดเข้าไลน์เข้า Setting ใส่อีเมลภรรยาก็ตั้ง พาสเวิร์ดกดเซ็นเครื่องตัวเองยังใช้ได้อยู่นะ คุณจะแฮทกับใครก็ได้นะ ภรรยาคุณเข้า PC เขามีโปรแกรมนี้เลยล็อกอินด้วยอีเมลก็เห็น ข้อความเหมือนกันเลยหลายโปรแกรม

หลายแอปพลิเคชัน มีช่องโหว่ให้ผู้ใช้งานสะดวกในการใช้งาน คุณสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบเป็น แท็บเล็ต บนโทรศัพท์มือถือ บนพีซีก็ใช้ได้นี่คือสิ่งที่เขาอำนวยความสะดวกให้กับเราใช้ใหม่ครับ ในขณะเดียวกันทำให้คนอื่นปลอมตัวเป็นเราได้ รู้ข้อมูลของเราได้เช่นกัน คุณล็อกอินได้ไหม ไลน์ใคร ๆ ก็ใช้นักร้องเพลงเพื่อชีวิตคุณหลง ลงไลน์เลยอะ ได้ข่าวว่ามุขซำกับตอนที่แล้วด้วย



เพื่อใครไม่ได้ดู ที่นี้การหลอกมันมีหลายรูปแบบมีหลายเป้าหมายมีตั้งแต่การหลอกเอาเงิน มุกเก่า ๆ สมัยที่อีเมลคุณหลอก เช่น ไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณเป็นคนโชคที่คุณได้รับอีเมลไปสุ่ม จากอีเมลที่ไปโพสต์ที่อยู่ดี ๆ คุณก็ได้รับรางวัล เป็นทองคำแท่งเป็นมูลค่า ๒๐ บาท เพียงแต่คุณต้องโอนค่าทองคือเราส่งเป็นทองแท่งให้คุณไม่ได้ใช้ไหนนะ เดี่ยวผ่านศุลกากรอะไรนู่นวายเป็นหมดใช้วิธีโอนเป็นเงินให้ คุณต้องโอนเงินทั้งหมด ๑๐% ของค่าทอง เป็นค่าธรรมเนียมทองมูลค่า ๒ ล้านบาท เท่าไหร่ครับ ๒ แสน จัย ! โดนเลย โลกครับ ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะโชคดีอย่างนี้แต่คนพวกนี้

ส่วนใหญ่จะมีจินตนาการว่าสักวันหนึ่งจะมีโชคหล่นมาจากฟ้า เป็นความหวังที่มีอยู่ตลอดเวลา พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นรูปแบบเดียวกันก็มาทางไลน์ได้นะครับ มาทางแชทก็ได้มาทางเฟสบุ๊คก็ได้ มาทางโปรแกรมแชทต่าง ๆ ที่คุณมีได้โดยที่เป็นใครก็ไม่ว่าส่งมา อย่างเฟสบุ๊คสามารถส่งข้อความหาใครก็ได้ที่เราไม่ต้องเป็นเพื่อนเขาก็ได้นะครับ คุณเป็นผู้โชคดีนะ หลอกหลวงเอาเงิน มีหลายรูปแบบมาก ๆ

ที่คุณเหนื่อยเคยเจอพี่สาวเขาถูกแฮก
อีเมลแล้วมีอีเมลมาในชื่อพี่สาวเลยนะ
บอกว่าตอนนี้อยู่ที่อังกฤษแล้วไฟไหม้ขึ้นห้อง
ไม่ได้ ปลอดภัยคืนะกลับขึ้นห้องไม่ได้
กระเป๋าสตางค์อยู่ตรงนั้นหมด ช่วยโอนมาก่อน
ได้ไหม ลัก ๔ หมื่น เรื่องคอขาดบาดตาย
แบบนี้เรายังไม่ทันตั้งตัว ขอไม่ได้ขอเยอะ ๔ หมื่น
ถ้าใครว่ารวมหนอยก็โอนไปเลย พี่สาวผมแท้ ๆ เลย
ผมตอบเมลมีตอบกลับมาด้วยแต่ตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษ
ก็ตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกัน



ว่าผมกับพี่คนนี้ไม่เคยคุยเป็นภาษาอังกฤษมาก่อนเลยโทรไปพี่ครับอยู่อังกฤษหรืออยู่เมืองไทย พี่โดนแฮกข้อมูลอีเมลเรียบบร้อยแล้ว ถ้าไม่เฉลียวใจนะเรียบบร้อยไปแล้วหลอกหลวงเอาเงินนี้มีหลายรูปแบบประเภทเอาเงินน้อยมาแลกเงินมากเอาเรื่องด่วน ๆ เนี่ย ! ไปถูกรางวัลมานะ จะต้องรีบจ่ายเงินตอนนี้เลย แต่ว่าเงินสด ไม่พอเงินเดือนยังไม่ออกเดี๋ยวพอได้รางวัลแล้วจะมาแบ่งให้ครึ่งหนึ่งขอค่าธรรมเนียมก่อนได้ไหมเพื่อนกันโอกาสที่เขาสิ้นไร้ไม้ตอก พอมาถึงทางตันอยู่ดี ๆ กลายเป็นโจรได้ก็หวังว่าถ้าเขาหลอกได้ครึ่งหนึ่งแล้วเขาก็จะหายไปจากชีวิตเราเลย แต่ก่อนไปขอสักทีหนึ่งเมื่อก่อนทำงานบริษัท พี่จอห์น พี่จอห์นอิสรัมย์หรือจอห์นนูโว วิธีการ คือ ลูกน้องเยอะดูแลบริษัทให้พี่จอห์นมีลูกน้องมากบางที่เราเป็นที่พึ่งของเด็ก ๆ หมุนเงินไม่ทันเงินเดือนไม่ออกมาเยี่ยมเรา ก็เป็นที่ใจดี กับน้อง ๆ ก็ให้ไปทีนี้คนบางคนเรารู้ประวัติจากกันไปนานแล้วเลิกกันไปนานแล้วแต่ไปมีปัญหาเรื่องเงินทอง หยิบยืมเงิน

ไปทั่วคุยในหมู่เพื่อนฝูงก็คุยกันตลอดรู้ทั้งรู้แล้ววันหนึ่งเขาก็โทรมาหาเรา พี่คะหนูมีปัญหาหอบกวนยืมเงินได้ไหมคะถ้าพี่ไม่ไว้ใจหนูก็ไม่ต้องให้ ก็ได้ เท่าไหร่ว่ามาสิ ๓,๐๐๐ บาท ค่ะ ในใจผมรู้แล้วว่า เขาหลอก แล้วรู้ว่าจ่ายเงินไป ๓,๐๐๐ บาท แล้วเขาจะไม่ติดต่อกลับมาอีกเลย แต่คุณซื้อเพราะคุณไม่อยากจะติดต่อกันนโยบายผม ผมให้เหมือนเราซื้อตัวแล้วส่งคน ๆ นี้ไปไม่ให้มาอยู่กับคนๆ นี้เลย ในราคา ๓,๐๐๐ บาทถูกมากเลยนะครับ คุณยอมใช้เงิน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อไล่เขาออกจากชีวิตคุณ เพราะว่าเราป้องกันตัวเองว่าวันหนึ่งเขาจะมาหาเรา



บางอันทำเป็นว่าถูกรางวัล คุณ่าเชื่อถือ รัฐบาลคองโกแล้วก็มาหลอกคนแก่เป็นรางวัลเหมือนโคตรห่วย มีรางวัลใหญ่แจ็กพ็อตสุด ๆ ที่นี้หนักกว่านั้นล่อลวงไปขายตัว ไปข่มขืนรุนแรง น้อง ๆ ที่เป็นผู้หญิงต้องระวังเวลามีคนมาสนิทมา ๆ เห็นใจเราเข้าใจเราลอบใจเราทุกๆ เรื่องมันท้อแท้มากเลย เหมือนไม่มีตัวตน เป็นคนไม่สำคัญในบ้านมาอยู่กับเราดีกว่าออกมาเจอกันหน่อยแล้วมาปาร์ตี้กัน น้องๆออกไปนี่เสร็จแน่นอน คนที่โดนหลอกส่วนใหญ่หนึ่งเป็นคนไม่มีเพื่อนสองเป็นคนมีปมด้อย บางคนไม่ยอมรับตัวเองว่ามีปมด้อย หลายครั้งที่คุณเข้าข้างตัวเองว่ามีนิสัยครบถ้วน เคยพิจารณาหรือไม่ว่ามีจุดด้อย เรื่องอะไรบ้างบางครั้งมีจุดด้อย ถ้าเรายอมรับจุดด้อยของตัวเองจะกลายเป็นมีภูมิคุ้มกันนะครับคือเราสามารถควบคุมปมด้อยของตัวเอง เก็บเอาไว้แทนที่จะเผยเอาไว้ เดินผ่านไป คุณแค่มองไม่เห็นคนเหล่านั้น ข้างหลังคุณที่เขาเห็นปมด้อยคุณสามอยากหาแฟนคนสมัยนี้กลัวมากกับการเป็นโสดกลัวมากกว่าจะหาคู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นแล้วขอให้มี อย่าลืมนะครับว่าเขาสร้างให้คู่กัน เราจะต้องค้นหาคนที่ใช่ๆจะช้าจะเร็วก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่อย่าฝืนถ้าคิดว่าไม่จริงแต่เขาหวังหาอาหารเรานะอย่างๆคิดอย่างนั้นมันเป็นไปได้ บางคนก็เพื่อฝัน ชีวิตนี้ต้องเจอกับคนที่ดีแน่นอนเขาไม่น่าจะเข้าใจเราได้เลยแต่ก็เห็นใจเรา เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นนะครับถ้าจะดีไปกว่านี้มันดีไปนานแล้วพี่ มันเป็นไปได้อย่าไปหาความรู้ มันอันตรายอย่างไรก็ไม่ถึงตายหรอก ฉะนั้น ๘ ข้อนี้จำให้มันเลย คือเป็นเรื่องไม่ยากไว้ใจคนมาก